

**บาท/ดอลลาร์แข็งค่า หลังผู้ส่งออก-นักลงทุนขายดอลลาร์ช่วงสั้น**

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าจากแรงขายดอลลาร์ในช่วงสั้น หลังเงินบาทอ่อนค่ามากขึ้นไปวานนี้ ทำให้ผู้ส่งออกและนักลงทุน หอยขายทำกำไรดอลลาร์

\*ยูโรทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย หลังปรับตัวขึ้นวานนี้ ขณะที่นักลงทุนลดการคาดการณ์ในเชิงลบต่อยูโร ก่อนเหตุการณ์สำคัญๆ ในยุโรปสัปดาห์นี้ แม่นักลงทุนยังคงมีความเห็นในเชิงลบอย่างมาก จากความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ก็ตาม

\*แต่การปรับขึ้นของยูโร ถูกสกัดจากการที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหนี้ของกรีซ หลังจากเขาระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือวงดใหม่ให้กับกรีซ หากไม่มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้กรีซ

\*ตลาดจะมุ่งความสนใจในสัปดาห์นี้ ไปที่การประชุมพันธบัตรของสเปนและอิตาลี รวมถึงการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีนี้

\*นักลงทุนจะจับตาดูการเปิดเผยข้อมูลการค้าเดือนธ.ค.ของจีน ในวันที่ โดยคาดว่าจะการขยายตัวของการส่งออกจะชะลอลงสู่ 13.5% ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดในรอบ 2 ปี

\*เทรดเดอร์ กล่าวว่า หากข้อมูลดังกล่าวออกมาไม่ดีหวังอาจถ่วงเงินของประเทศที่เปราะบางต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่ชะลอลงของจีน อาทิ ออสเตรเลียและคู่ค้าที่เป็นตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย

\*ยูโรทรงลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส หลังจากการลาออกของประธานธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ โดยตลาดอาจเขาทดสอบระดับอัตราแลกเปลี่ยน ยูโร/ฟรังก์สวิส ที่ 1.2000

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.793 บาท

\*09.24 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.70/75 จาก 31.75/78 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.70/72 จาก 31.74/76 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.78/84 จาก 76.83 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2767/72 จาก 1.2769 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท เข้านี้ lower ลงมา(ดอลลาร์อ่อนค่า) จาก sentiment ของยูโรที่ดูดีขึ้น จากการ short covering แล้วเมื่อวาน ดอลลาร์/บาท ก็ overdone ไปด้วย" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมและความเคลื่อนไหวจากทางยุโรปค่อนข้างมาก ทำให้ให้นักลงทุนบางส่วนกลับมาซื้อคืนยูโร เพื่อรอดูความคืบหน้าที่จะออกมา ขณะที่ เงินบาทวานนี้ ค่อนข้างจะอ่อนค่าเกินความเป็นจริง ทำให้เริ่มมีแรงขายดอลลาร์ที่บริเวณ 31.80 และต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้

ดีลเลอร์ มองว่า เงินบาทวันนี้มีแนวโน้มไปในทางแข็งค่า โดยมีแนวต้านที่ 31.70 และแนวรับที่ 31.75